



ข่าวประชาสัมพันธ์



ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติประจำเดือนเมษายน 2558

งานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประเพณี
สงกรานต์และรดน้ำผู้ใหญ่ เพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ รวมทั้งมีกิจกรรมและการเล่นร่วมกัน



โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

เมื่อวันที่ 20 และ 27 เมษายน 2558 ภาควิชาฯ ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้

วันแรก เป็นการอบรมด้วยการเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. William Scobie อาจารย์จากสถาบันภาษาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

วันที่สอง เป็นการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. William Scobie อาจารย์จากสถาบันภาษาเป็นวิทยากร

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานในองค์กรและสำนักงานต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน และเพื่อฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งในโครงการนี้ภาควิชาฯ ได้พานักศึกษาไปทำกิจกรรมปล่อยปลาฉลามและปลูกปะการัง รวมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดชลบุรี

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ นักศึกษารู้จักการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งทำให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม



โครงการสอนทบทวนทางคณิตศาสตร์และสถิติเดือนเมษายน

ภาควิชาฯ จัดโครงการสอนทบทวนวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติเดือนเมษายนขึ้น

เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2558 ณ ห้อง 227 อาคารบรรยายรวม 3

โดยแบ่งตารางการสอนทบทวน ทั้ง 3 วิชา ดังนี้

วันที่ 27 เมษายน 2558 วิชา ค.212 สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เวสรัชชชาติ

วันที่ 28 เมษายน 2558 วิชา ค.211 สอนโดย อาจารย์อรรถกฤษ วงศ์ประดิษฐ์

วันที่ 29 เมษายน 2558 วิชา ส.211 สอนโดย อาจารย์กานต์ณัฐ ณ บางช้าง

เพื่อให้นักศึกษาที่ยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน และยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้ การจัดสอนทบทวนทางวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่สามารถทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค อีกทั้งนักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วย

พบกันใหม่กับข่าวประชาสัมพันธ์เดือนหน้าค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ